

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NẬM PÔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 210/BC-UBND

Nậm Pô, ngày 04 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thực hiện Công văn số 60/HĐND-VP ngày 18/6/2019 của HĐND huyện về chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa II. UBND huyện báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục quán triệt chấp hành thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản của Trung ương, Chính phủ và các Bộ, ngành hướng dẫn thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí. UBND huyện đã tập trung tổ chức thực hiện Thông tư số 119/2018/TT -BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2019.

UBND huyện Nậm Pô đã ban hành Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 09/4/2019 ban hành kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí ngay tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời tăng cường thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ và Nhân dân nhằm nâng cao ý thức của từng cán bộ, người dân trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã thực hiện đầy đủ các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, cắt giảm tối đa các khoản chi lễ hội, hội nghị đồng thời xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm toán làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân thực hiện trách nhiệm đối với Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách.

Hàng quý, tổ chức quán triệt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo UBND huyện với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham mưu giúp việc UBND huyện và lãnh đạo UBND các xã.

Thực hiện quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các Nghị quyết, Chỉ thị của TW Đảng, Chính phủ cũng như các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. UBND huyện đã thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của mình như: Tiết kiệm chi phí đi công tác, văn phòng phẩm, cước phí thông tin liên lạc,... Việc xây dựng kế hoạch, đề xuất nhiệm vụ chi đều tính toán tiết kiệm triệt để kinh phí và mang lại hiệu quả cao.

Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

II. Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 trong các lĩnh vực

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN

Năm 2019, tiếp tục thực hiện chi tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương với tổng số tiền 5.259 triệu đồng và tiết kiệm thêm 10% tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương là 520 triệu đồng.

- Thực hiện tiết kiệm chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí. Khi tổ chức hội nghị, tổng kết, lễ kỷ niệm luôn gắn với các nội dung thiết thực, xác định rõ thành phần đại biểu tham dự, chống lãng phí, tránh tình trạng phô trương, hình thức, gây lãng phí thời gian và ngân sách của Nhà nước.

- Rà soát các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác từ cấp trên xuống cấp dưới đảm bảo gọn nhẹ, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh được việc tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới và các đối tượng liên quan.

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN

- Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tập trung, ưu tiên bố trí vốn xây dựng cơ bản cho các công trình dự án cần thiết cấp bách và có hiệu quả đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Không bố trí vốn xây dựng cơ bản dàn trải, các công trình chưa thực sự cần thiết, cấp bách, không phê duyệt các công trình dự án không có đủ nguồn kinh phí thực hiện, không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Nguồn vốn đầu tư được bố trí cho các danh mục công trình đúng theo kế hoạch đầu tư. Từng dự án, công trình đầu tư đều được thông qua các phòng ban liên quan và UBND các xã để đảm bảo phù hợp với thực tế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Các công trình sau khi bàn giao đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả.

- Công tác quản lý dự án đều đảm bảo theo đúng các quy trình, quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng. Công tác quản lý chất lượng được tuân thủ theo đúng quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, tổ chức mua sắm đúng theo các quy định hiện hành.

- UBND huyện đã xử lý triệt để tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản, không để xảy ra tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Thường xuyên đơn đốc các đơn vị Chủ đầu tư lập và nộp báo cáo quyết toán theo quy định, công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các công trình đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. Đã tiến hành thẩm tra quyết toán 04 dự án hoàn thành với tổng giá trị quyết toán là 7,23 tỷ đồng.

3. Trong quản lý sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công

Tiếp tục thực hiện việc rà soát đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công cụ thể như sau:

- Đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm. Việc xây dựng mới, nâng cấp cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên cơ sở định mức tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc, nhất là việc sử dụng ô tô đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan có thẩm quyền ban hành, không sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc công vào việc riêng từ đó nâng cao được chất lượng hiệu quả công việc. Việc mua sắm tài sản công được thực hiện đúng theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Các quy trình thủ tục mua sắm đều được yêu cầu thực hiện trước ngày 30/6/2019.

4. Trong quản lý, sử dụng điện năng

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, các đơn vị khi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công đã quy định cụ thể một số giải pháp nhằm tiết kiệm điện trong công sở như: Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc; tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng chung hợp lý, giảm ít nhất 50% số lượng điện năng dùng cho chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào; chỉ sử dụng điều hòa khi thật cần thiết và chỉ để chế độ làm mát từ 25°C trở lên.

5. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

- Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế. Các cơ quan đơn vị đang tiến hành rà soát công chức viên chức để tiến hành tổng hợp trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ phê duyệt danh sách tinh giản biên chế năm 2019.

- Công tác kiểm tra quản lý thời giờ lao động chất lượng và hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị tương đối đảm bảo; đồng thời việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính cơ bản được chấp hành nghiêm túc và nề nếp.

- Công tác giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống hóa những quy định, thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc được thường xuyên kiểm tra để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân; tiếp tục triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa hiện đại" nhằm giải quyết nhanh, gọn, đúng pháp luật có chất lượng đối với hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức, không gây phiền hà, những nhiễu.

- Trách nhiệm, tính gương mẫu thực hiện các quy định về sử dụng thời gian làm việc được đề cao; có biện pháp khuyến khích, khen thưởng xứng đáng, kịp thời những

cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có hiệu quả, chất lượng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

6. Công tác thanh tra phòng chống tham nhũng

Đang tiến hành thực hiện thanh tra thu chi ngân sách tại UBND 04 xã Phìn Hồ, Vàng Đán, Na Cô Sa, Nậm Chua.

III. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

1. Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp dân cư, trong việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chú trọng nhân rộng gắn với khen thưởng, biểu dương kịp thời những tấm gương điển hình, người tốt, việc tốt trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức đoàn thể và quần chúng Nhân dân trong công tác đấu tranh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thực hiện tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Chủ động rà soát các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức của Trung ương mới ban hành để thực hiện cập nhật, tham gia ý kiến điều chỉnh để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, tư pháp trên địa bàn huyện.

3. Thực hiện công khai, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Các phòng ban, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các quy định của Luật ngân sách nhà nước trong việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý sử dụng kiểm soát chi, quyết toán kinh phí, quản lý sử dụng tài sản đúng quy định, lập kế hoạch mua sắm tài sản đúng theo định mức tiêu chuẩn. Đồng thời công khai minh bạch để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, Chủ tịch UBND các xã phải công khai ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục thực hiện tiết kiệm trong chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý Nhà nước, sự nghiệp công. Thực hiện cắt giảm các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết, giảm tối đa các hội nghị, cắt giảm các khoản chi tiếp khách, tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng và xe cộ đi lại; thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước ban hành, đặc biệt là chính sách an sinh xã hội, đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách và kịp thời.

4. Trong quản lý đầu tư xây dựng

- Đẩy mạnh việc thực hiện giám sát đầu tư công đồng, nhất là tăng cường vai trò của người dân trong việc theo dõi, quản lý, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của các dự án xây dựng nông thôn mới.

- Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật đầu tư công, Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng cơ bản và các quy định mới trong Luật Đấu thầu, Luật xây dựng.

- Các cơ quan, đơn vị được sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/2/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư để điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai phạm trong thi công, xây dựng công trình; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện giám sát, kiểm tra hoạt động đấu thầu.

- Tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Đẩy mạnh việc đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không nộp thuế đúng thời hạn theo quy định của Luật quản lý thuế.

6. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng tài sản Nhà nước thực hiện công khai theo quy định tại Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 của UBND huyện Nậm Pồ ./. *Thu*

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- LĐ UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng ban, cơ quan thuộc huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, TCKH.

